

BÀ MARIA OI - Sr Faustina Lý Thị Bau - Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
Apr 23 at 8:24 PM

BÀ MARIA OI

Mọi lần mừng lễ Phục sinh, điếu u gây ấn tượng sâu sắc và ghi lòng sứt sứt ng nhọt cho tôi, chính là bài ca tiếp liền: "Bà Maria ơi, trên đường Bà thày nhúng gì, trên đường Bà thày nhúng gì, xin kể cho chúng tôi nghe?". Đó là chân dung của một người biết yêu, đó là bước chân đạp của người loan Tin Mừng, đó là hình ảnh của người chiến thắng sau nhiều lần chiến bại. Maria, một người nữ nhúng chí nam nhi, nàng không đi u hàng sứt khó. Khi hiểu hiểu các môn đồ bẻ Chúa, nàng vẫn theo sát Chúa nhọt là trong nhúng giây phút bị đất nhọt: trên đường Golgota và ở dưới chân Thập Giá. Nàng can đảm đánh kẻ với tên tội lỗi, một người mà trong giây phút bị thòm nhọt không ai dám ra mặt liên hệ và thú nhận tội ng quan.

Trong Tin Mừng Phục sinh và trong mùa Phục sinh, Maria Madalena là nhân vật nổi bật vì Bà là người đã được Đức Phục Sinh hiển ra điếu tiên. Bà cũng là người được Đức Phục sinh trao sứ vụ trọng đại: làm tông đồ cho các Tông đồ.

Maria, người đã chẩy điếu nếm lúc trời còn tối, khi muôn loài còn chìm trong giấc ngủ. Bà đi xác điếu u thòm cho xác Chúa nhọt bao phôi khác trời mểm bên mểm người yêu. Tình yêu đã khiến Bà quan tâm, chăm sóc xác thày. Có lẽ đêm Madalenna không dám ngủ, Bà mong chóng điếu u giây phút cho phép Bà làm một nghĩa cử yêu thương mà không vi phạm luật ngày Sabbát. Bà mong giây phút hiểu người dù Thày chết còn là một xác chết vô hồn.

Trong tâm trí của một người không còn người yêu và chết còn một hy vọng mong manh đường thày xác thày điếu u níu kéo sự hiển nhiên đã mất. Nhúng xác Thày trong mểm cũng đã không còn nên Bà đã thúng thọt kêu lên: "người ta đã lấy xác Thày rồi". Bà thọt vúng oà khóc, bà điếu u quanh ngôi mểm trí vọng mong thày xác Thày ở một nơi nào đó... Maria chết a thọt nhọt n ra sự Phục Sinh nữ nhúng điếu u chết, nhúng Bà đã thày nhúng điếu u chết Phục sinh trọng nhọt : Hòn đá lăn của mểm lăn ra mểm bên. Hòn đá chia cắt thày mình, bẻ c mểm thọt thọt cách tình yêu; nếm mểm chôn vùi tình yêu nay được bẻ mểm, trời đất vúng chết không thọt lay chuyển sự mãi chôn vùi người yêu bấy giờ phôi điếu u hàng tình yêu, nếm mểm không còn là nơi người chết được tìm kiếm của thọt n bẻ nhọt sau mểm hòn đá vĩ điếu u bút của nhọt điếu u mểm cùng nếm a. Nhúng hòn đá, sự c núng dẻ bẻ p người chết đã bẻ lăn ra, được c cọt ra khỏi mểm (Ga20,1). Đức phở c sinh đã huở điếu t

vợ ông quố c cõ a sỏ chỏ t đờ c bi u trờ ng bờ ng nờ m m .

Maria ra đi đờ n m đờng khi các môn đờ vờ n còn tờ nhỏ t mình trong mỏ t ngôi nhà cõ a đờng then cài, ngỏỏ i yêu không thỏ bàng quan trỏỏ c nỏ i đau khỏ và nhỏ t là cái chỏ t cõ a ngỏỏ i mình yêu. Ngỏỏ i yêu thỏ n thỏ c và đau đờ n tờ ng giây phút theo nhỏ p hỏ p hỏ i cõ a ngỏỏ i yêu. Bà đờ n gỏ p thân xác đờ t m niỏ m đờ hoàn tỏ t lỏ nghi an táng. Nhỏ ng sỏ tìm kiỏ m xác chỏ t không còn ý nghĩa nỏ a: "Tỏ i sao lỏ i tìm ngỏỏ i sỏ ng giỏ a nhỏ ng ngỏỏ i chỏ t?" (Lc24,5). Sỏ can đờ m đi ra khỏ i "chỏ n nỏ p an toàn" đờ mang lỏ i kỏ t quỏ bỏ t ngỏ : Bà đờ gỏ p Chúa Phỏ c Sinh.

Bà đờ mỏ o hiỏ m đi đờ n cùng. Bà chỏ mong sỏ đờ c gỏ p gỏ mỏ t thân xác cõ a ngỏỏ i đờ chỏ t. Bà đờ đi đờ n mỏ trong mỏ t tâm trỏ ng héo hỏ t, tê tái, đờ vỏ y bà lỏ i chỏ m vào mỏ t thỏ c tỏ i nghiỏ t ngỏ : xác Thỏ y không còn nỏ a, chỏ c chỏ n phỏ i là quân cõn đờ nào đờ đờ chỏ i xỏ các môn đờ cõ a Thỏ y hay kỏ thù cõ a Thỏ y phỏ i trỏ đờ đờ n cỏ n tàu ráo máng mỏ i buỏng tha. Đờ là đờ ng cùng rỏ i. Đỏ i vỏ i nhỏ ng gì đờ xỏ y ra trong quá khỏ dù lỏ y lỏ ng cõ a Thỏ y cũng chỏ t vỏ i Thỏ y rỏ i. Tỏ t cỏ chỏ là mỏ t giỏ c mỏ qua mau. Còn đờ i vỏ i hiỏ n tỏ i, tỏ t cỏ đờ chỏ m đỏ t tỏ đờ. Còn đờ i vỏ i tỏ ng lại, chỏ còn là mỏ t thỏ t vỏ ng ê chỏ .

Phỏ i có mỏ t lỏ i cõ a Thỏ n sỏ đờ đờ a Bà ra khỏ i bỏ c đờ ng cùng, mỏ cho Bà mỏ t con đờ ng mỏ i, đờ là con đờ ng đờ bỏ bỏ quên: "Các ngỏỏ i tìm Chúa Giỏsu, Đờ ng bỏ đờng đờnh, Ngỏỏ i không còn ở đờ đây vì Ngỏỏ i đờ phỏ c sinh nhỏ Ngỏỏ i đờ nói... nhanh lên, hỏy đi báo cho các môn đờ cõ a Ngỏỏ i, Ngỏỏ i đờ phỏ c sinh giỏ a nhỏ ng kỏ chỏ t. Ngỏỏ i đi trỏỏ c anh em đờ n Galilê, ở đờ anh em sỏ gỏ p Thỏ y". Nỏ u Madalenna đờ ng lỏ i bên mỏ , đờ là ngỏ cỏ t, là đờ ng cùng thì Bà sỏ không là ngỏỏ i thỏ nhỏ t đờ c diỏ m phỏ c này. Bà phỏ i rỏ i cái nỏ i u sỏ u chỏ t chỏ c đờ đờ n điỏ m hỏ n cõ a Thỏ y. Điỏ m hỏ n không phỏ i là giỏ Thỏ y lỏ i cho riêng mình đờ cỏ m nỏ m, đờ an hỏ ng sau nhỏ ng ngày tái tê nhỏ ng là mỏ t cuỏ c ra đi, tỏ bỏ . Mỏ i nỏ gỏ i đờ u bỏ t đờ u bỏ ng mỏ t cuỏ c ra đi nhỏ thỏ .

Bà ra đi đờ loan báo sỏ chỏ t đờ rỏ i vào quên lãng, con đờ ng tình yêu đi đờ n sỏ hi hiỏ n hoàn toàn đờ bỏ ng sáng niỏ m hy vỏ ng. Đờ ng hi hiỏ n vì tình yêu đờ khỏ i hoàn toàn thỏ ng tỏ thỏ n.

Đờ là sỏ giỏ Tin Mỏ ng Phỏ c Sinh thì Madalena phỏ i cỏ m nghiỏ m trỏỏ c tình yêu phỏ c sinh cõ a Đờ c Kitỏ trong cuỏ c đờ i mình. Bà kinh qua sỏ chỏ t bỏ ng nhỏ ng đau khỏ đờ thỏ y sỏ sỏ ng quý giá đờ ng bao! Bà kinh nghiỏ m sỏ lỏ nh giá tiêu điỏ u cõ a mùa đờng đờ thỏ y mùa xuân rỏ c rỏ và trào tràn sỏ sỏ ng là nhỏ thỏ nào.

Madalena phải có thời gian để biết, để nhìn ra sự sống luôn luôn là tiếng nói của cùng trên sự chết. Nghĩa là thời gian Thiên y mình nhận trong mắt để cho mắt mình được nhìn thấy ra trong đau khổ, trong tình yêu thật sự. Người ta nhìn thấy được nhiều bài học ý nghĩa trong đêm tối (đau khổ) .

Tình yêu và đau khổ đã dạy Bà bài học đức tin. Madalena đã tin trước khi chết, dù bà không được gặp gỡ Thiên y, nghe Thiên y dạy nhiều như các môn đệ . Bà đã đi con đường tốt, con đường của những con người bé nhỏ, con người biết những gì họ cần mình, con người chỉ có một tài sản duy nhất là tình yêu.

Đúng trước tình yêu người ta không làm bằng những kẻ, cũng không dùng trí tuệ để phân tích hay lý luận. Tình yêu chỉ có một cách để nhìn là yêu và yêu là những tốt đẹp . Đúng trước biết của Phêrô Sinh, người ta không thể dùng lý trí để suy luận vì sự Phêrô Sinh của Đức Kitô là một màu nhiệm không thể giải thích cho chúng ta, nên không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cũng như không thể dùng khoa học để chứng minh được sự Phêrô Sinh.

Phêrô Sinh chỉ có thể hiểu được bằng cảm nghiệm và chỉ có tình yêu mới cho chúng ta cảm nghiệm được Đức Phêrô Sinh. Madalena chấp nhận những bước trong hành trình niềm tin của mình sau các môn đệ, những người đã được cùng ăn cùng uống với Đức Kitô, cùng sống cùng hành trình trên mặt đất của Đức Phêrô Sinh và Đức Kitô, những người có vẻ như đích trước các ông, chỉ vì Bà đã yêu nhiều.

Tình yêu không lý luận, những tình yêu cảm nhận được sự mất mát của người yêu, đáng để cảm nhận người yêu và tiếng nói của người yêu. Khi nhận được sự đi về của Đức Phêrô Sinh, Madalena đã chấp nhận lên đường, Ngài trở thành sự giúp đỡ ưu tiên loan Tin mừng Phêrô Sinh. Vinh hạnh biết bao cho người liêu u yếu đuối đã trở thành kẻ loan tin mừng cho những người đang thật sự sống: "Hãy đi báo cho anh em Ta": Đức Phêrô Sinh những bước: con đã tin Ta thì cõi chết sống lại, hãy chia sẻ niềm tin này cho anh em Ta.

Những niềm tin đều có luôn xuôi buồm thuận gió những luôn luôn bất ngờ thách. Đó là cách giáo dục của Chúa để cho niềm tin tăng trưởng. Madalena biết các tông đồ bác lại, các Ngài không dè dặt tin lại một người phẫn nộ với những bước cho là yếu u vĩa, tin ma thuật, những mê tín dị đoan, nhiều người tin và họ tin.

Madalena h n   trong m t tình hu ng r t kh o x . M t đ ng tình yêu thúc đ y ph i c p b ch loan Tin M ng, m t m t b  ch ng đ i m nh m  v  ph a c c m n đ . C  th  c c Ng i ph n b c m nh m  v  nhi u lý do. S  v  c a Madalena kh ng thu n đ  xu i b n, kh ng đ  d ng nh  ch ng ta nghĩ. Nh ng v i ng n ng  tình yêu, Bà đ  thuy t ph c ng n ng  lý trí.

T  lúc nh n s  đ i p ph c sinh, Chúa Gi su tr  thành Đ c Chúa đ i v i Bà. Đây là danh x ng c a c c Kit  h u tiên kh i đ  d ng cho Đ ng Ph c Sinh. Khi Madalena b p b  ni m tin qua danh x ng "Đ c Chúa" c  nghĩa là Bà đ t Chúa làm đ i t ng duy nh t và tr c nh t. Bà tôn th  và kính m n Đ ng Ph c Sinh h n m i h u th  tr n gian. Đ t Ng i làm th n t ng tuy t đ i v  Bà đ  c m nghi m đ c tình yêu c a Đ ng Ph c Sinh .

Ch ng tình yêu c a Đ ng Ph c Sinh và ch ng tình yêu c a Bà d ng cho Đ ng Ph c Sinh đ  làm cho Bà th y, nh n di n và c m nghi m Chúa Gi su th c s  đ ng s ng. Ch ng tình yêu đ  làm cho Bà tin m c đ u Đ c tin ph i làm nh ng b c m o hi m, ph i ph ng m nh v  ph a tr c, ph i đ n tuy t v i nh ng g i m nh t ng g n b . Tình yêu đ y cho Bà nh ng đ u lý trí kh ng th  bi t. Ng n ng  tình yêu th  lý trí kh ng hi u đ c. Ng n ng  tình yêu kh ng c n nhi u  i nh ng s u s c. Đ ng Ph c Sinh ch  c n g i t n Bà là Bà đ  nh n ra đ c Ng i  i.

Tình yêu cho Bà s  b n nh y đ  r i sau đ  Bà tr  thành k  loan Tin m ng Ph c Sinh cho ch ng nh ng ng i đ ng   ph i đ c bi t Tin M ng này tr c nh t.

Đ n hình hai m n đ  tr n đ ng Emau đ  thu t  i cho Đ ng Ph c Sinh v  vi c c c ph n đ  đ c di m ph c g p Đ ng Ph c Sinh: "Th t ra đ  c y ng i trong nh m ch ng t i đ  làm ch ng t i kinh ng c. C c bà ra m  h i s ng s m, nh ng kh ng th y x c ng i đ u c , v  c n n i là đ  th y Thiên Th n hi n ra b o r ng ng i v n s ng".

Đ i v i Bà, Ng i th t là Thiên Chúa, m t Thiên Chúa b  n p v  tình yêu, m t Thiên Chúa c a ni m vui, s  b nh an và lòng th ng x t v  ch ng Ng i đ  cho Bà c m nghi m đ c đ u này.

Tình yêu cho Bà mau   nghi m ra Ng i kh ng ph i là b ng ma nh ng là m t Đ ng Ph c Sinh. Tr c đ y m y ng y Ng i đ  b  đ nh đ p, b  x t x  và b  đ ng đ nh. Ng i đ  ch t th t tr n

Thầy p Giá, Ngài đã đỡ c chôn táng trong m, chính tay Bà đã xoa n n xác Thày. Rồi tr v trong đau bu n vì nh ng hình nh Bà đã ch ng ki n m y ngày qua. Tất c đ u đã ch m đ t v i m yên m dài. Nh ng đầu ng chính trong trung tâm c a s tr ng roang đó, đã xu t hi n Đ ng chi n th ng tr n gian nh Ngài đã nói: "Ta đã chi n th ng th gian".

Khi Bà b p b ti ng nói c a ni m tin: "tôi đã th y Chúa". Bà đã đi g i Phêrô và Gioan – Bà không đ c Chúa đ y đ nhi u nh hai Ngài – ch m y l n g p g đã cho Bà hi u Thày cách sâu sa. Hi u b ng ngôn ng c a con tim. Bà không c n nhìn nh ng đ u nh khăn li m, khăn cu n đ u nh Phêrô đ suy ra s Ph c Sinh c a Chúa.

Bà nh y bén vì Bà yêu Chúa và đ Ngài yêu, bà không nh t tình yêu đ h ng th m t mình, nh ng Bà đã làm lan to ni m h nh phúc, bình an c a Đ ng Ph c Sinh đ n các môn đ . Bà là ch ng nhân c a Đ ng Ph c Sinh, ch ng nhân trung tín c a màu nhi m Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa chân lý.

Vâng, t ni m tin trong tình yêu đó mà câu ti n x ng: "Bà Maria i, trên đ ng bà th y nh ng gì, xin k cho chúng tôi nghe" s v n còn vang mãi cho đ n t n th .

Sr. Faustina Lý Th Báu

Kính chuy n

H ng